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Til skóla- og frístundaráðs 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

        

Efni: Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi 

fjölda barna á biðlistum eftir sérfræðiþjónustu þjónustumiðstöðva 

 

Á 174. fundi skóla- og frístundaráðs, 12. nóvember 2019 lögðu skóla- og frístundaráðsfulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins fram svohljóðandi fyrirspurn:  

Óskað er upplýsinga um fjölda barna á biðlistum eftir sérfræðiþjónustu sundurgreint 

eftir hverfum og þjónustumiðstöðvum 

 

Auk þess lögðu skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á 177. fundi skóla- og 

frístundaráðs, 14. janúar 2020 fram svohljóðandi ítrekun á fyrirspurninni: 

Ítrekuð er fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokks frá því í nóvember um stöðu biðlista eftir 

sérfræðiþjónustu. Í ljósi þeirrar staðreyndar og fyrirliggjandi upplýsinga um fjölda 

barna í Reykjavík sem eru á biðlista eftir sérfræðiaðstoð er óskað eftir að fá 

sundurliðaðar upplýsingar eftir hverfum um stöðu biðlistanna. 

Svar:  

Fyrirspurninni var vísað til velferðarsviðs. 

 

Meðfylgjandi er svar sviðsstjóra velferðasviðs, dags. 5. febrúar 2020. 
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